

ค้นพบน้ำพุแห่งความเยาว์วัยที่ ธีญญปุระ เฮลท์
ภูเก็ต ปฏิวัติวงการต่อต้านริ้วรอยด้วยโปรแกรมเพื่อ
ความงามและสุขภาพที่ดีที่สุด



ภูเก็ต ประเทศไทย- รัญญปุระ เฮลท์ ปฏิวัติวงการต่อต้านริ้วรอยและชะลอวัยด้วยการเปิดตัวโปรแกรมเพื่อสุขภาพและความงามที่ใช้การรักษาทางการแพทย์ที่ทันสมัยผสมผสานกับทรีทเม้นต์ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมและได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้เป็นรายบุคคลโดยเฉพาะ

นำโดยศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ ไมเคิล เคลนทซ์ หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการชะลอวัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก โปรแกรม เพื่อความงามและสุขภาพของ รัญญปุระ เฮลท์ มุ่งเน้นที่การป้องกัน ฟันฟู และเวชศาสตร์ชะลอวัย โดยใช้การบำบัด หรือทรีทเม้นต์ในรูปแบบต่างๆ ผสมผสานกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและเหมาะสมเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคล เริ่มต้นด้วยการกระตุ้นเซลล์ต้นกำเนิดด้วยการทำไบโอรีเซ็ต (Bioreset Stem Cell Activation) ร่วมกับการทำไบโอท็อกซ์ การฉีดฟิลเลอร์ การรักษาด้วยเลเซอร์ (microdermabrasion) การให้ยาทางหลอดเลือด และการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ของรัญญปุระ รวมถึงสูตรการเสริมวิตามิน เพื่อฟื้นฟูผิวพรรณที่หมองคล้ำ

รัญญปุระ เพิ่งแถลงข่าวเปิดตัวโปรแกรมเพื่อสุขภาพและความงามของรัญญปุระ เฮลท์ ต่อสื่อมวลชนและผู้เชี่ยวชาญด้าน สุขภาพและความงามชั้นนำของเอเชียที่รัญญปุระภูเก็ตเมื่อ วันศุกร์ที่ผ่านมา

ดร.เคลนทซ์ กล่าวว่า ความลับสำคัญในการคืนความเยาว์วัย ให้กับร่างกายอยู่ที่การเผาผลาญที่ดีขึ้นและการทำงานของ ฮอร์โมน”เราใช้วิธีการที่ทันสมัยล่าสุดในการทดสอบทาง พันธุกรรมและการเผาผลาญเพื่อให้แน่ใจว่าร่างกายได้รับสาร อาหารที่จำเป็นครบถ้วนเพื่อให้ร่างกายสามารถทำงานได้อย่าง เหมาะสม”

“เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการห้องปฏิบัติการและเวชภัณฑ์ยาที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถ หาโซลูชั่นสำหรับคนไข้ที่ครอบคลุมตั้งแต่การทดสอบทางพันธุกรรมไปจนถึงการบำบัดโดยการทดแทนฮอร์โมนที่มี ความเหมือนกันทางชีวภาพ (bio-identical hormone replacement therapy) การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และการกระตุ้น เซลล์ต้นกำเนิดด้วยวิธีการทำไบโอรีเซ็ตรูปแบบใหม่”

นอกจากนี้ แขนงของ รัญญปุระ เฮลท์ สามารถเข้าใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬามาตรฐานโอลิมปิกและ ปริญญาพุดคุยกับโค้ชที่ยอดเยี่ยม และยังมีรวมถึงผู้ปฏิบัติงานและบริการด้านการแพทย์และเวชภัณฑ์ยา ห้องแล็บ และผู้จัดหาเวชภัณฑ์ชั้นนำ ศจ. ดร. เคลนทซ์ กล่าวว่า เขามีใจในทีมงานของรัญญปุระ เฮลท์ ที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลก ไม่ว่าจะเป็น นักพันธุศาสตร์ แพทย์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักกำหนดอาหาร นักกายภาพบำบัด และโคโรนารีแคร์

ศจ. ดร. เคลนทซ์ มีประสบการณ์ทางการแพทย์ที่หลากหลาย ทั้งทางด้านหัวใจ มะเร็ง เวชศาสตร์การกีฬา เวชศาสตร์ โภชนาการ การแทรกแซงการทำงานของความเครียด รวมถึง นรีเวชวิทยา จิตเวช ต่อมไร้ท่อ การชะลอวัย การป้องกันโรคที่มากับความชรา และการวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด ด้วยทักษะประสบการณ์ที่หลากหลายนี้ทำให้เขาเป็น ผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของศาสตร์ชะลอวัยในเอเชีย

รัญญปุระ เฮลท์ นำเสนอทรีทเม้นต์เพื่อความงามระดับโลกที่หลากหลาย โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

นอกจากนี้ ศจ. ดร. เคลนทซ์ ยังเป็นผู้ก่อตั้ง Klentze Medical Faculty โดยทำงานร่วมกับรัญญปุระ เฮลท์ เพื่อเปิดเป็น หนึ่งในสถานที่ให้การฝึกอบรมแพทย์ทั่วโลกในศาสตร์การชะลอวัย ป้องกัน และฟื้นฟู

ศจ. ดร. เคลนทซ์ กล่าวว่า อีกหนึ่งความสำเร็จของรัญญปุระ เฮลท์ คือการได้ร่วมมือกับศาสตราจารย์ ออกัสตินุส เบเดอร์ หนึ่งในนักพัฒนาวิธีการทำ BioReset ขั้นนำ และปัจจุบันเป็นผู้ดำเนินการและศาสตราจารย์ด้าน Applied Stem Cell Biology and Cell Technology ที่มหาวิทยาลัยไลพ์ซซิก ประเทศเยอรมนี

“ปัจจุบัน ภูเก็ตได้กลายมาเป็นจุดหมายแห่งใหม่สำหรับการดูแลสุขภาพ และรัญญปุระ เฮลท์ นำเสนอแนวทางและ วิธีการชะลอวัยที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย” ดร. เคลนทซ์ กล่าวว่า “รัญญปุระ เฮลท์ ให้บริการด้านสุขภาพและความงาม ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ”

“เรามีบริการที่หลากหลายซึ่งจะเหมาะสมกับแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมกายภาพบำบัด การบำบัดความเครียด การชะลอวัย และอื่น ๆ รวมถึงบริการหลังการรับการรักษาบำบัด โดยจะให้คำแนะนำในการปรับปรุงด้านโภชนาการ และโปรแกรมการออกกำลังกาย

การบำบัดโดยวิธี Intravenous Therapy ซึ่งเป็นการทำดีท็อกซ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ร่วมกับการใช้ทรีทเม้นต์ต่างๆ เช่น การรักษาด้วยแสง การดีท็อกซ์เหง้า อินฟารเรดชาวนา รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อให้แน่ใจว่าร่างกาย สามารถจัดการกับการกำจัดสารพิษและป้องกันไม่ให้สารพิษเหล่านั้นเข้ามาก่อความเสียหายของร่างกาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือภาพถ่ายความละเอียดสูง โปรดติดต่อ:

แอสลี สจ๊วต

ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

อีเมล: ashlee.stewart@thanyapura.com

โทร: +66 (0) 76 336 000 Ext 5086

www.thanyapura.com

เดวิด จอห์นสัน

กรรมการผู้จัดการ

เดลิเวอรี่ลิง เอเชีย คอมมิวนิเคชั่นส์

อีเมล: dj@deliveringasia.com

โทร: +66 (0) 2246 1159

มือถือ: +66 (0) 89 170 9866

www.deliveringcommunications.com

เกี่ยวกับรัญญปุระ

รัญญปุระถูกก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพียงประการเดียว คือการช่วยผู้อื่นให้สามารถเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองได้อย่างสูงสุด และใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมากขึ้น โดยใช้แนวคิดและวิธีการแบบสามประสานอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อการฝึกฝนจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณ ผ่านทางการศึกษา การจัดการจิตใจ และการเล่นกีฬา ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์เพียงสิบห้านาทีจาก สนามบินนานาชาติภูเก็ต คุณจะพบกับรัญญปุระซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่แตกต่างและโดดเด่นและสามารถสร้างแรง บันดาลใจให้กับผู้ที่ได้มาเยือน ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาโอลิมปิก นักกีฬาเจ้าของสถิติโลกและนักกีฬาที่มขชาติ ไปจนถึงนักกีฬา สมัครเล่นที่กระตือรือร้น หรือผู้ที่มองหาวีถีแห่งความสมดุลของร่างกาย และจิตใจไปจนถึงกลุ่มบุคคลจากองค์กรต่างๆ ที่ต้องการสถานที่เพื่อการผ่อนคลายและฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ รวมถึงคนในท้องถิ่นที่ต้องการไลฟ์สไตล์ที่กระฉับกระเฉงและมี สุขภาพที่ดียิ่งขึ้น รัญญปุระเป็นสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามและเงียบสงบ มีโค้ชผู้ฝึกสอนกีฬาและโปรแกรมการฝึกฝน ที่ทันสมัยเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ตั้งแต่การเล่นไตรกีฬาไปจนถึงการฝึกจิตใจ และทางด้านการศึกษาไปจนถึงการแพทย์ เชิงป้องกัน สถานที่อันกว้างใหญ่ของรัญญปุระบนเนื้อที่มากกว่า 140 ไร่ประกอบด้วยศูนย์สี่แห่ง ได้แก่ รัญญปุระ สปอร์ตส แอนด์ เลเซอร์ คลับ (TSLC) รัญญปุระ มายด์ เซ็นเตอร์ (TMC) รัญญปุระ เฮลท์ (TH) และโรงเรียนนานาชาติภูเก็ต อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล อะคาเดมี่ (PIADS) นอกจากนี้ ยังมีโรงแรมรัญญปุระ สปอร์ตส ขนาด 77 ห้อง และโรงแรมรัญญปุระ ริทริท ขนาด 38 ห้องอีกด้วย